

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

TGE - อ่อนตัว...ไม่อ่อนใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลึกลับ...

และแล้วก็ได้เห็นการอ่อนตัวที่ดูเหมือนจะสร้างอาการหวาดหวั่นให้กับนักลงทุนในตลาดได้อยู่เหมือนกัน เรียกว่า รายย่อยอาจจะแกว่งๆ ลื่นๆ ได้อยู่ไม่น้อยเลยแหละ...แต่หากจะว่าไปแล้ว อาการของตลาด ที่เหนือเมฆเคยกล่าวมาก่อนหน้านี้ว่า เรื่องของปลายๆ คลื่น 4 นั้น ย่อมจะมีการขอลงตลาดแบบนี้ได้เสมอ... แล้วนี่ ฟังจะผ่านระดับนัยสำคัญของการยืนยันว่าจะจบคลื่น 4 มาด้วยก็อาจจะมีส่วน ที่ยังไม่มั่นใจตามภาพทางเทคนิคมากนัก หรือ บางส่วนที่มีกำไรมาก่อนหน้านี้ ก็อาจจะลดความเสี่ยงออกมาบ้าง... ส่วนใครที่ยังมั่นใจอยู่ว่า ตรงนี้เป็นปลายๆ คลื่น 4 ก็ยังคงไม่หวั่นไหว ซึ่งจริงๆ แล้วนั้น ก็ควรจะติดตามภาพการแกว่งตัวว่า เราอยู่ในปลายคลื่น 4 ไว้ก่อนอยู่แล้ว... และจากโครงสร้างที่มีรูปแบบการกลับตัว ด้วยการผ่านระดับ 1560 ขึ้นมาได้ เราอาจจะไม่ใช่แค่อยู่ในปลายคลื่น 4 อย่างเดียว เราอาจจะจบคลื่น 4 ไปแล้ว และกำลังเข้าสู่กระบวนการของการขึ้น ในคลื่น 5 ... แต่แค่เป็นระยะต้นๆ ของคลื่น 5 ที่ตลาด อาจจะยังไม่รู้ตัว หรือ อาจจะยังไม่มั่นใจ อาการแกว่งๆ อาการลิ่งเล หรือ อาการปอดถ้อยไว้ก่อน ก็ย่อมมีตามมาอย่างว่าแหละ... หากใครที่ติดตามเหนือเมฆทางสื่อออนไลน์ อาการของตลาด ที่ผ่านมาจากระดับ 1461 นั้น เหมือนอาจจะเล่นทางขึ้นมากกว่า เรียกว่า ระดับต่ำสุดที่ผ่านมา ก็ได้อยู่ในจุดที่ใกล้ๆ กับหัวของคลื่น 1 แล้ว การขึ้นที่ผ่านมา แม้จะมีรูปแบบผันผวน แต่ก็ได้พยายามผ่านแนวต้านสำคัญ จนถึงการผ่านระดับที่มีนัยสำคัญของการยืนยันแนวโน้มด้วย ดังนั้น ตอนนั้น ถ้าจะอ่อนตัว ก็ยังไม่อ่อนใจ

ดูตามเกม...

ก็ต้องเอาตามใจท่านที่ยังไม่อยากจะขบขันสูงๆ หรือ หุ่นแนวโน้มเป็นขาขึ้นที่อาจจะอยู่ในระดับสูงแล้ว เพราะอาจจะเล่นยากหน่อย ... ก็ลองเปลี่ยนเกมมาหาหุ่นราคาต่ำๆ กันต่อไป

แนวรับ : ...1.49-1.47 ไม่ต่ำกว่า 1.42 ไม่ก่อนจะอ่อนใจ

เป้าหมาย : ...1.65-1.70 หากยืน 1.70 ได้ ก็คิดหวัง 2.0

Price Chart...(TGE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TGE... เครื่องมืออ่านแนวโน้ม เริ่มดูดี และนั่น อาจจะหมายถึงว่า รอบการขึ้นยาวๆ จะเริ่มมีได้ ยิ่งมีการผ่านแนวต้านระยะสั้น ขึ้นมาได้ด้วยแล้วนั้น ทำให้ได้รูปแบบราคาในเชิงบวกด้วยเช่นกัน เป็นนัยสำคัญของการขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง เว้นเสียแต่ว่า จะหลุด 1.4 ลงมาก่อน ถ้าไม่หลุด การอ่อนตัวใดๆ ถ้าจะมี ก็ไม่ทำให้อ่อนใจได้... และ ดีไม่ตี การขึ้นในระลอกใหม่นี้ อาจหวังได้ในรูปแบบตรงกันข้ามกับที่เป็นขาลงมาก่อนหน้านี้ คือประมาณว่า เคยลงมาอย่างไร ก็กลับขึ้นไปแบบนั้น.. แต่เราก็มองไปที่ระยะสั้นก่อนก็ได้ โดยจะมีแนวต้านแรก ที่ระดับ 1.65-1.70 โดยหากยืน 1.70 ได้เมื่อไหร่ ก็จะมอง 2.00 หรือ มองพื้นที่ 2.00-2.20 ได้ต่อไปนั่นเอง